

*Cư Jút, ngày 28 tháng 03 năm 2022*

## **KẾ HOẠCH**

### **Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2022**

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-BGDĐT ngày 24/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2022,

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-SGDĐT ngày 07/03/2022 của Sở GD&ĐT Đắk Nông về việc truyền thông về Giáo dục và Đào tạo năm 2022 trong các cơ sở giáo dục, Trường PTDTNT THCS Và THPT Huyện Cư Jút xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về giáo dục và đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự đồng thuận và phát huy sự đóng góp của xã hội trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chủ trương, chính sách mới về giáo dục và đào tạo khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Chủ động trong công tác truyền thông về các hoạt động của ngành Giáo dục, của nhà trường. Tăng cường công tác phản biện xã hội, kịp thời đề xuất, giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội, trả lời nhanh, rộng rãi đến công luận về kết quả tiếp thu, xử lý, giải quyết.

Giới thiệu và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến; những giải pháp đột phá, những cách làm linh hoạt, sáng tạo trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục.

##### **2. Yêu cầu**

Việc thông tin về hoạt động của ngành, nhà trường cho xã hội phải được tổ chức chủ động, hiệu quả, thường xuyên, kịp thời 2 chiều và có phản biện xã hội;

Tích cực ứng dụng CNTT, mạng xã hội trong công tác truyền thông của nhà trường; đổi mới hình thức truyền thông.

Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật; củng cố và phát triển mạng lưới truyền thông toàn ngành.

#### **II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG VÀ KÊNH TRUYỀN THÔNG**

##### **1. Nội dung truyền thông chính**

Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là những chính sách mới về giáo dục và đào tạo; các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, Ngành trung ương liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về giáo dục và đào tạo tại địa phương; các hoạt động của Lãnh đạo tỉnh, sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân đối với ngành Giáo dục.

Tuyên truyền việc thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định về đạo đức nhà giáo; công tác xây dựng văn hoá học đường, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống bạo lực học đường.

Các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách cho CBGV, NV và học sinh.

Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19; vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tuyên truyền về dạy học trực tuyến; dạy học qua truyền hình ứng phó với dịch bệnh Covid-19; Chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Bộ Thông tin và Truyền thông; công tác vận động học sinh đến trường, ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học.

Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/03/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Quy định quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

Tuyên truyền về công tác đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Quy định đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT.

Tuyên truyền về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh; công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “Người tốt – Việc tốt” trong ngành Giáo dục và trong nhà trường; các tổ chức cá nhân có đóng góp cho ngành Giáo dục.

## **2. Hình thức tuyên truyền**

Mời báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và báo cáo viên của Nhà trường tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “Người tốt – Việc tốt” trên trang thông tin điện tử nhà trường, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh của nhà trường.

Thông qua các buổi họp HĐSP, sinh hoạt đoàn thể, các buổi sinh hoạt lớp, họp phụ huynh học sinh. Thông qua các giờ sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp và

hoạt động ngoại khóa.

Phối hợp với các trường Đại học và Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong công tác tư vấn tuyển sinh để tuyên truyền những điểm mới, những thay đổi trong thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào Đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Xây dựng những điển hình tiên tiến trong cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường, gắn với các phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt”; Khen thưởng và động viên kịp thời những tấm gương học tập tốt, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập, đồng thời nhân rộng những Chi đoàn lớp điển hình tiên tiến trong các hoạt động phong trào.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

**1. Ban giám hiệu:** Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm về công tác truyền thông nhà trường; kiểm duyệt thông tin bài, ảnh khi đưa lên cổng TTĐT nhà trường và các trang mạng xã hội.

**2. Ban chấp hành công đoàn:** Phối hợp đẩy mạnh truyền thông đến công đoàn viên nhà trường, Tăng cường công tác phản biện xã hội, kịp thời đề xuất, giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm trong dư luận

**3. Đoàn thanh niên:** Triển khai tuyên truyền trong ĐVTN nhà trường, đổi mới hình thức nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông; Tích cực truyền thông qua mạng xã hội.

**4. Ban CNTT:** Chủ động viết bài phản ánh về những hoạt động của nhà trường, giới thiệu các nhân tố điển hình để đăng lên cổng TTĐT của trường. Viết tin, bài tuyên truyền để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của trường. Giúp BGH kiểm tra, xử lý các tin bài, hình ảnh không phù hợp.

**5. CBVC nhà trường:** Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền trong học sinh và phụ huynh về các chủ trương của nhà trường; định hướng dư luận trong học sinh; giới thiệu và viết tin bài về các gương điển hình tiên tiến gửi về Ban CNTT

Trên đây là kế hoạch công tác truyền thông về Giáo dục và Đào tạo năm 2022 của trường PTDTNT THCS Và THPT Huyện Cư Jút. Các cá nhân và các bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

#### ***Nơi nhận:***

- Sở GD&ĐT (b/c);
- Ban giám hiệu;
- Công đoàn trường (p/ hợp);
- Đoàn thanh niên;
- Hội đồng trường(b/c);
- Website trường;
- Lưu: VT, TTr. (N).

**HIỆU TRƯỞNG**

**Nguyễn Viết Thanh**